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Umhverfis- og samgöngunefndar

Gunnhildur Brynjólfsdóttir 
120773-4619
Íbúi Reykjanesbæjar sem þarf að sækja alla þjónustu til Reykjavíkur og er sú þjónusta því strax orðin 
dýrari mér og mínum án veggjalda!


